

## 10 วิธีบอก"รักแม่"

นำเสนอเมื่อ : 9 ส.ค. 2552

**วิธีบอกรักคุณแม่สุดซึ้ง 10 วิธี รับรองวันแม่ปีนี้ จะมีความสุขได้อีกแน่นอน**

### 1.ส่งการ์ด

การดูวयरที่ต้องเข้ากับเทศกาล จะเป็นภาพดอกไม้ หรือรูปที่สื่อถึงความรักของแม่กับลูก  
อย่าหยิบผิดเป็นภาพตลกหรือตลกขบขัน  
หรือใครมีทักษะด้านศิลปะ ก็โชว์ได้เต็มที่เลยนะ อ๊ะๆ  
แต่บอกไว้ก่อนไมโซทำอะไรออกมาเหมือนน้องที่เรียนอยู่ป.2 นะ  
โตแล้วการดูวयरวันแม่ที่ตัวเองก็ต้องโตตามด้วย จะได้สื่อถึงความพยายามของเราอย่างไรละ  
ภายในการ์ดก็บรรเลงความในใจ ความรัก สิ่งที่ยากจะพูดกับคุณแม่ได้เลย ลูกๆ  
ซ้อายเลือกไปโซได้เลยนะ



ความซึ้งหน้าตาไหล 2 หยด

### 2.กอด

วิธีธรรมดาที่สามารถส่งต่อความอบอุ่นได้ดี ไม่ต้องโซอะไร นอกจากอ้อมกอดจริงใจ เปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อแม่ วิธีการ กิ่ง่าย  
รอจังหวะที่แม่อารมณ์ดี และกำลังว่างอยู่ แล้วเราเดินไปหาแม่ บอกกับแม่ว่า "ซอกอดแม่หน่อยนะ" พร้อมกับสวมกอด แล้วพูดว่า  
"ผมรักแม่ครับ/หนูรักแม่คะ"

ความซึ้งหน้าตาไหล 3 หยด

### 3.อาสาในบ้าน

น้องๆ คุณลูกซาวเด็กดีทั้งหลาย ใครเห็นด้วยว่า 'รักแม่ รักได้ทุกวัน' ยกมือขึ้น เอล่งั้นพี่มิ่ง ขอแนะนำวิธีที่ตรงกับความคิด  
วิธีนี้เลย หลังจากบอกรักไปแล้ว เราก็บอกต่อด้วยสนธิสัญญาใจ วาอยากจะช่วยเหลืองานบ้าน จะเป็น 1 อย่าง 2 อย่าง  
หรือทั้งหมดยิ่งดีใหญ่ แต่พี่มิ่งแนะนำว่าเอล่ง่ายๆ แต่ทำได้ตามที่สัญญาดีกว่า ป้องกันความซ้เกียจ  
พาเราฝึกสนธิสัญญาทั้งที่ผ่านไปได้แค่ 7 วัน

ความซึ้งหน้าตาไหล 2.3 หยด

#### 4. กราบเท้า พวงมาลัย

เพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยวิธีการที่ทุ่มเทมากขึ้น ชั้นแรกต้องไปหาเข็มกลัดดอกมะลิที่มีขายทั่วไป หรือพวงมาลัยดอกมะลิก็ได้ **คำว่าวันที่ 12 สิงหาคม เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด** อาจเป็นตอนที่แม่กำลังดูละครหลังข่าวนั้นล่ะ คลานเขาเข้าไปเลยวัยรุ่น กราบที่เท้าของท่าน พรอมยื่นดอกมะลิที่เตรียมมา อายลิ้มประโยคเด็ด "ผมรักแม่ครับ/หนูรักแม่ค่ะ"

#### ความซึ้งน้ำตาไหล 3.8 หยด

#### 5. ผลการเรียนรู้ การสอบทฤษฎี

10  
วิธีบอกรักแม่

วิธีนี้ไม่ต้องเป็นลูกๆ ที่เรียนเก่งก็ได้ ความจริงเหมาะสำหรับเด็กที่ตั้งใจเรียนน้อยๆ เสียด้วยซ้ำ เพราะจะได้ขีดไปเลยว่า เราตั้งใจทำเพื่อแม่จริงๆ โดยไปบอกกับแม่ ในวันแม่ว่า "ผม/หนู จะตั้งใจเรียน แล้วเอาเกรดดีๆ มาให้แม่ ครับ/ค่ะ" เป็นวิธียิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว ทังแม่ตั้งใจ การผลการเรียนดีขึ้นไปพร้อมกันเลย

#### ความซึ้งน้ำตาไหล 2 หยด

#### 6. ข้อความประทับใจ

สำหรับลูกๆ ขี้อายอีกแล้ว และก็สำหรับลูกๆ ที่อยู่ไกลจากคุณแม่ด้วย ลูกๆ หลายคนทำมินิ 'เอ๊ะ ข้อความควรเป็นอย่างไรนะ' แหม ไม่ต้องเลย ที่ส่งข้อความสื่อรักให้กับ เพื่อนหนุ่ม เพื่อนสาวเนีย ญาติคิดกันมาโตมากมายนุ้ย ไม่ยากหรอก แค่อธิษฐานการเดียวกัน คือ สื่อความรักของเราออกไป ถานึกไม่ออกจริงๆ งั้นพิมพ์คิคนำให้หนึ่งละกัน "1 ปี แม่ลูกคนนี้อาจทำดีไม่มาก แต่ก็รักแม่มากมากเสมอมา นะครับ ^ ^"

10  
วิธีบอกรักแม่

"รู้ว่าแม่เหนื่อยกับลูกคนนี้มามาก ลูกก็เหนื่อยกับแม่เหมือนกัน เพราะรักแม่เท่าไร ก็ไม่เคยเท่าที่แม่รักลูกคนนี้สักที อ้อ รักแม่ครับ"

"อยากขอโทษในสิ่งไม่ดี ที่เคยทำแม่เสียใจ จากนี้จะตั้งใจทำดีให้แม่สุขใจบ้าง รักแม่ครับ"

#### ความซึ้งน้ำตาไหล 2.1 หยด

มาถึงวิธีที่มีระดับความซึ้งน้ำตาไหล ชั้น 3 ดาวขึ้นไปกันบ้าง อยากรู้แล้วไปอ่านกันต่อเลย

#### 7. บอกรักผ่านจอ ถ่ายวิดีโอ/วิดีโอคลิป

ถึงเวลาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอคลิป ในทางสร้างสรรค์กันเสียที่เด็กดีรักแม่ ใครจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ จะเป็น จะแนวขำๆ เช่นๆ บอกความในใจก็ได้ แต่จะมาทำเป็นเล่น ตลกไร้สาระไม่ได้นะ เดียวความซึ้งจะกลายเป็นความเสียมไป ทางที่ดีที่พิมพ์แนะนำว่าแนวซึ้งดีที่สุดใน ให้ไปบิวอารมณ์กันมาก่อน  ลองนึกถึง ตอนที่เราทำให้อแม่เสียใจ,ตอนที่แม่เสียสละให้เรา,นึกถึงเวลาแม่ออดเราตอน อาจต้อง เขียนสคริปสั้นๆ แต่ไม่ต้องถึงกับอ่านกระดาษหรอกนะ แล้วก็พูดไปเลย พูดไปให้หมด อยากรจะขอโทษเรื่องไหน อยากรจะบอกความรักที่มีให้แม่อะไร ตามความรู้สึกเลยครับ สวนการเปิดใหญ่ก็เปิดผาคอมพิวเตอร์ให้แมดูก็ได้

#### ความซึ้งน้ำตาไหล 4.5 หยด

## 8.ม้ออ้อมใจ

ตั้งอาลัยการเตรียมตัวสักหน่อย เพราะเป็นวิธีบอกรักที่อาศัยทุนทรัพย์และความมุ่งมั่น  
เรามาทำมือความสุขให้คุณแม่มกัน

โดยอาจจะบอกแม่เอาไว้ก่อนว่า วันนี้มีอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว  
แต่อย่าบอกความจริงเรื่องที่เราจะทำให้ละ เดี่ยวไม่ประหลาดใจ ถ้าใครกระเปู๋หนัก หรือไม่มีเวลามากนัก  
ก็พาแม่ไปรับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารเลย โดยมีนี่ลูกรักต้องขอเป็นคนเลี้ยงแมบบางด้วยนะ

10  
วิธีบอกรักแม่

ส่วนใครอยากทำซึ่งได้อีก ก็วิธีนี้เลย ฝึกทำอาหารสัก 2 อย่าง แนะนำว่าอาหารหลักเป็นอาหารจานเร็ว  
ที่ทำไม่ยากสักหน่อย อย่างเช่น สปาเก็ตตี้ซอสเห็ด, ซุปไก่, ข้าวผัดกุ้งเคียง ตามด้วยเครื่องดื่มอย่างเช่น, น้ำผลไม้  
แล้วใครจะซึ่งได้อีก ก็ดบท้ายด้วยขนมก็ได อย่างหลังชื่อแบบสำเร็จรูปได้ เพราะหาทางจะยุ่งยากเสียหุญอยู่  
รับรองแม้อ้อมทอง อ้อมใจไปหลายวัน (ทุกเมนูควรผานการชิม และจดสูตรรอยไวแล้วนะ ตั้งใจทำทั้งที่นั่น)

ความซึ้งน้ำตาไหล 4.5 หยด

## 9.ทำcd ฟรีเซ็นต์

จะให้เป็นไฟล์ หรือเป็นแผ่น cd หุหุหุ (เพื่อความสะดวก  
ถ้าแม่อยากเอาไปอวดเพื่อนถึงความประทับใจ)ไม่ยากๆ เหมือนที่เราทำสไลด์ใน สวัสดิ์ห้า(hi5) นั่นละ  
ถ้าใครทำไม่เป็น ลองถามเพื่อนๆ ดู ต้องมีสักคนละนะ ที่ยอมมาเป็น อาจารย์สอนวิทยายุทธนี้ให้กับเรา  
โดยเลือกรูปเรากับแม่เอามาไว้เยอะ ยิ่งตอนเด็กๆ ยิ่งดี ให้แมยอนถึงอดีตยิ่งซึ่งใหญ่  
ประกอบด้วยเพลงแนะนำอย่าง

'ค่าน้ำนม', 'อ้อมอ้อม' ศุ บุญเลี้ยง, 'แม่' เสก โลโซ, เบิร์ต ธงชัย ฯลฯ ใครอยากซึ่งได้อีก แนะนำว่า  
ร้องคาราโอเกะใส่ดนตรีมาเลย โห แค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้ว

ความซึ้งน้ำตาไหล 5 หยด เต็มๆ

## 10.ปิดท้ายด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด จริใจที่สุด ทำได้บ่อยๆ การแสดงความรัก

รักแม่ เสียสละเพื่อแม่บ้าง กอดแม่บ้าง รับใช้คุณแม่ ตั้งใจเรียนเพื่อแม่ พุดไฟเราะกับแม่ ไม่เถียงแม่  
เชื่อฟังแม่ ฯลฯ ถ้าเราทำด้วยความรักจริงๆ รับรองเราทำได้ไม่มีเบื่อ ไม่มีบ่นเลย

ความซึ้งน้ำตาไหล ประมาณค่าไม่ได้

10 วิธีบอกรักแม่ ที่ขอเสริมว่า ทุกขั้นตอนควรเป็นความลับ เพราะจะยิ่งซึ่งๆ ซึ่งได้อีก  
ใครชอบขั้นตอนบอกรัก แบบdek-d.com ที่พี่มิ่งแนะนำ ก็ส่งต่อให้กับเพื่อนได้อ่านได้นะ วันแม่ แม่ทุกๆ คนจะได้มีความสุข  
จากการส่งความรักของลูกๆ อยางไรละครับ

<http://www.dek-d.com/content/lifestyle/16570/10-วิธีปลอบรักแม่.htm>

อีมู๋น



<http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=myoom&month=09-2007&date=07&group=17&gblog=2>